



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 7 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.ห่วงหนี้ครัวเรือนเกษตรกรพิษโควิดนี้พุ่ง - ภาคใต้ก็มากที่สุด	บางกอกทูเดย์
2. 'เฉลิมชัย'แจงงบประมาณปี66 มุ่งยกระดับสู่'เกษตรกร4.0'	กรุงเทพธุรกิจ
3. คอลัมน์: เศรษฐกิจ: เปิดไฮไลต์แผนกระทรวงเศรษฐกิจ ผลิตพลังเข้มเศรษฐกิจ...	มติชนสุดสัปดาห์
4. 'เฉลิมชัย'สั่งช่วยผู้เลี้ยงรายย่อยแก้ปัญหาหมูแพง	แนวหน้า
5. กษ.เร่งตีลผู้ค้าลดต้นทุนอาหาร สับรัฐแก้หมูแพงมั่ว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. 'วิสาหกิจชุมชนปาล์มตะกั่วป่า' ต้นแบบผลิตปาล์มน้ำมัน GAP	เดลินิวส์
7. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	เดลินิวส์
8. ป.ป.ส.เผยปลูก-ขาย-ใช้ประโยชน์ พืชกระท่อมอย่างไรให้ถูกกฎหมาย	มติชนสุดสัปดาห์
9. ศูนย์ข่าวราชบุรีสนับสนุนยกระดับชีวิตชาวนาไผ่หูช้าง	แนวหน้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. แปลงใหญ่หนองจอกเน้นผลิตข้าวดี	แนวหน้า
12. กลับบ้านจับสมุนไพรรักษาโรคทำธุรกิจ	เดลินิวส์



สศก.ห่วงหนี้ครัวเรือนเกษตรกรพืชโควิดหนี้พุ่ง - ภาคใต้ถูกมากที่สุด

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คาดการณ์หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรปี 2564 มีประมาณ 262,317 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16.5% เทียบปี 2563 มีหนี้สิน 225,090 บาท/ครัวเรือนและเพิ่มขึ้นประมาณ 18.4% จากปี 2562 มีหนี้สินเกษตรกรเฉลี่ย 221,490 บาท/ครัวเรือน แต่หากเทียบระยะเวลา 2 ปี หลังการระบาดของโควิด-19 หนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้น 74% จากปี 2561 ก่อนจะมีผลกระทบของโควิด-19 เกษตรกรมีหนี้สินเกษตรกรเฉลี่ย 150,636 บาท/ครัวเรือน

ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ยังคงเป็นหนี้สินจากการกู้ยืมเพื่อการเกษตร ได้แก่ การซื้อปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ ปุ๋ย ยา

อาหารสัตว์ และเกือบทั้งหมดเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบ และเป็นหนี้สินระยะยาว มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ภาคใต้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นมาก ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินนอกการเกษตร เช่น ซื้อที่ดิน/ทรัพย์สินนอกการเกษตร ลงทุนในธุรกิจนอกการเกษตร การศึกษา และเพื่อการอุปโภคบริโภค

“โควิดส่งผลให้แรงงานคืนถิ่นจำนวนมาก ถูกหลานเกษตรกรกลับไปต่อยอดอาชีพพ่อแม่ มีการกู้เงินทั้งเพื่อซื้อที่ดิน และซื้อปัจจัยการผลิตทั้ง ซื้อพันธุ์พืช สัตว์ ซื้อปุ๋ย ซื้อยา อาหารสัตว์”

นายฉันทานนท์ กล่าวต่อว่า ข้อมูลล่าสุดของหนี้สินแต่ละภาคในปี 2563 หนี้สินเกษตรกร(เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพ.ค.2563-เม.ย.2564) เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า พบภาพรวมเกษตรกรทั่วประเทศมีหนี้สิน 225,090 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า ที่มีหนี้สิน 221,490 บาท/ครัวเรือน แบ่งเป็น ภาคใต้มีหนี้สิน 285,357 บาท/ครัวเรือน เพิ่มขึ้น 87% จากปีก่อนหน้าที่มีหนี้สิน 152,828 บาท/ครัวเรือน

ภาคกลางมีหนี้สิน 212,926 บาท/ครัวเรือนลดลง 9% จากปีก่อนหน้าที่มีหนี้สิน 234,735 บาท/ครัวเรือน ภาคอีสานมีหนี้สิน 209,165 บาท/ครัวเรือนลดลง 10% จากปีก่อนหน้าที่มีหนี้สิน 231,296 บาท/ครัวเรือน และภาคเหนือมีหนี้สิน 223,432 บาท/ครัวเรือนลดลง 12% จากปีก่อนหน้าที่มีหนี้สิน 254,579 บาท/ครัวเรือน

โดยหนี้สินส่วนใหญ่เกิดในภาคเกษตร 55% หนี้สินเกษตรกรเกิดนอกภาคเกษตรสัดส่วน 45% เป็นเงินกู้ในสถาบันการเงิน 97% และกู้นอกสถาบันการเงินประมาณ 3% และส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาว 5 ปีขึ้นไปสัดส่วน 73.22% กู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปีสัดส่วน 20% และมากกว่า 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปีสัดส่วน 6.12% ■

'เฉลิมชัย' แจงงบประมาณปี66
มุ่งยกระดับสู่ 'เกษตรกร4.0'
> 10

'เฉลิมชัย' แจงงบประมาณปี66 มุ่งยกระดับสู่ 'เกษตรกร4.0'

กรุงเทพธุรกิจ • "เกษตร" แจงงบปี66
ดึงเทคโนโลยียกระดับรายได้ปีละ 10%
พร้อมเคลื่อน 5 เรื่องหลักดันคุณภาพชีวิต
ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ย้ำจำเป็นช่วยแล้งโรคพืช
โรคสัตว์และผลโควิด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ภายหลังประชุมประชุมการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี
นายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการ
สำนักงานงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังและชี้แจง
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2566 ว่า ภายใต้วิสัยทัศน์
"เกษตรกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี" จึงให้ความสำคัญ
ในการขับเคลื่อนการเกษตร 5 เรื่อง ได้แก่
1. ตลาดนำการผลิต 2. เทคโนโลยีเกษตร 4.0
ส่วนเรื่องที่ 3 คือ 3'S (Safety-
Security-Sustainability) 4. บริหารเชิงรุก
แบบบูรณาการโมเดล "เกษตร พาณิชย์ทันสมัย"
และ 5. เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา

พร้อมนี้ได้กำหนดโครงการสำคัญเป็น
กลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1. โครงการสำคัญที่สนับสนุน แผนแม่บท

ประเด็นการเกษตร อาทิ เกษตรอัจฉริยะ และ
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 2. โครงการ
สำคัญที่สนับสนุนแผนแม่บทอื่นๆ อาทิ
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) และ 3. งานตามภารกิจ
พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น อาทิ การป้องกัน
สุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังควบคุมโรคสัตว์
จัดหาที่ดินทำกิน

"กระทรวงเกษตรฯ ขอให้สำนั
งงบประมาณฯ พิจารณางบประมาณปี 2566
โดยเฉพาะงบประมาณในการแก้ไขปัญหา
เร่งด่วนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในพืชและสัตว์
และการแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19
ที่มีต่อภาคเกษตร"

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้
เตรียมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจBCG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)



เศรษฐกิจ

เปิดไฮโลต์แผนกระทรวงเศรษฐกิจ ผสานพลังเป็นเศรษฐกิจ ปี 2565 ถึงฝั่ง...ไขว่คว้า จีดีพี 4%

ปีใหม่ 2565 เป็นอีกปีที่รัฐบาลแบกความฝันและความหวังอนาคตเศรษฐกิจไทยไว้ โดยรัฐบาล และภาคเอกชน ประเมินพร้อมตั้งเป้าหมายหลักต้นตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (จีดีพี) ปี 2565 ไว้ที่ 4%

ซึ่งในแต่ละกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ต่างมีการวางยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อชิงแต้มในส่วนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเป็นผลงานด้านการเมืองปูทางไว้หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งไม่เกินปี 2566!!

ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น สิ่งที่ต้องโฟกัสในปี 2565 คือนโยบายของแต่ละกระทรวงเศรษฐกิจว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหน

โดยหัวเรือใหญ่อย่าง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตั้งเป้าแก้ไขปัญหานักค้าแรงงานให้ลดลงภายในปี 2565 ส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังเบื้องต้นได้เสนอมาตรการเร่งรัดการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อวันที่ 21 ธันวาคมปีก่อน

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่

1. มาตรการเพิ่มกำลังซื้อของภาคประชาชนจะออกเป็นโครงการ อาทิ โครงการช้อปดีมีคืน โครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 รวมถึงมาตรการลดค่าธรรมเนียมนวดทะเบียนรถและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย
2. มาตรการลดภาระผู้ประกอบการและประชาชน



อาทิ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสถาบันกึ่งและร้านค้าจำหน่ายสุราที่ต้องปิดระหว่างที่มีมาตรการควบคุมโควิด

และ 3. มาตรการทางการเงิน ซึ่งผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพของธนาคารออมสิน ซึ่งรัฐบาลช่วยสนับสนุนวงเงินประกัน กรณีเกิดการกีดกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นต้น

ขณะที่แผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกระทรวงคมนาคม ในปี 2565 ได้เตรียมเม็ดเงินลงทุน

ภาครัฐอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไว้มากถึง 1.4 ล้านล้านบาท ภายใต้ 40 โครงการสำคัญ ครอบคลุมการลงทุนครบทั้ง 4 มิติ คือภาคการขนส่งทางถนน ภาคการขนส่งทางราง ภาคขนส่งทางน้ำ และภาคการขนส่งทางอากาศ ซึ่งทางคมนาคมมั่นใจว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

ส่วนการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างต่ำ 10% ต่อปี

ต้องยอมรับว่ารายได้ของเกษตรกรในปัจจุบันนี้ยังไม่มาก ซึ่งเป็นโจทย์ของกระทรวงที่ต้องเพิ่มรายได้ให้

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พฤหัสบดี 13 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 2160

หน้า: 24(กลาง), 25

Col.Inch: 88.33

Ad Value: 42,398.40

PRValue (x3): 127,195.20

ศิลป์: สีสี่

คอลัมน์: เศรษฐกิจ: เปิดไฮโลต์แผนกระทรวงเศรษฐกิจ ผสานพลังเซ็นเศรษฐกิจ ปี 2565 ถึงฝั่ง.....

กับเกษตรกรให้ได้

โดยปัจจุบันรัฐมีการอุดหนุนโครงการประกันรายได้พืชต่างๆ ที่เป็นการสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรว่าจะมีรายได้ที่เกษตรกรควรจะได้ ไม่ได้คิดว่าจะดำเนินโครงการนี้ตลอดไป แต่ต้องการช่วยเกษตรกรให้ผ่านช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า สามารถช่วยได้กว่า 8 ล้านครอบครัว

รวมถึงในปี 2565 จะเพิ่มการสร้างความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆ ปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรเข้าสู่เกษตร 5.0 เพื่อสร้างรายได้จากพืชผล และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่อีกด้วย

ในส่วนของแผนงานปี 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลางปัจจัยท้าทาย อาทิ ความผันผวนของเศรษฐกิจ การเงินโลก และแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น เป็นต้น ดังนั้น การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2565 ภาครัฐจึงต้องต่อยอดนโยบายที่เป็นประโยชน์กับการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และมาตรการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศให้แข็งแกร่ง สอดรับกับการเจรจา กับต่างประเทศในกรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน ควบคู่ไปกับมาตรการด้านสาธารณสุข ในระยะสั้นด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากที่สุด และในระยะยาวโดยการพัฒนา ด้านสาธารณสุขอย่างครอบคลุมให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประกอบด้วย การส่งเสริมศักยภาพไมโครเอสเอ็มอี โดยกระทรวงพาณิชย์ได้วางนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจแบบเชิงรุก ส่งเสริมโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

สำหรับนโยบายและโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2564 อาทิ โครงการจับคู่เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร และโครงการจับคู่เงิน สถาบันการเงินกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ภาคส่งออก อนุมัติเงินกู้ให้เอสเอ็มอีภาคส่งออก มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ ผ่านการยกระดับ และปรับศักยภาพ

รวมถึงเงินหน้าผลิตภัณฑ์ด้านการส่งออกสินค้าไทยในปี 2565 เริ่มที่เร่งผลักดันส่งออกสินค้า BCG เน้นรักษาตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นฟูตลาดเก่าที่สูญเสีย การส่งเสริมเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ และยกระดับการให้บริการด้านการค้าระหว่างประเทศโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งาน

กระทรวงพาณิชย์มีเป้าหมายในการเปิดการเจรจาเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ฉบับใหม่ เพื่อเร่งขยายการค้าให้กับไทย และมีเป้าหมายเร่งรัดสรุปผลการเจรจาเอฟทีเอคองคั่ง อาทิ เอฟทีเอ ไทย-ตุรกี ไทย-ปากีสถาน ไทย-ศรีลังกา และอาเซียน-แคนาดา เป็นต้น

ปัดท้ายด้วยกระทรวงต้องจับตาเป็นพิเศษอย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในปี 2565 ภายใต้แนวคิดการพลิกโฉมท่องเที่ยวไทย เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีจุดขายในเรื่องความสดใหม่ของแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยวไทย หลังจากปิดประเทศไปในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา การเดินทางของนักท่องเที่ยวคนไทยก็ไม่ได้มีมากนัก ทำให้แหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ที่ความสวยงามกลับคืนมาอีกครั้ง

รวมถึงแม้มีการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแล้ว แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไม่เท่าครั้งในอดีต ความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วจึงยังคงอยู่ เตรียมพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาชื่นชมต่อไป

ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะจับมือกันสร้างฮิลเวนต์ขนาดใหญ่ขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศ และดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้น ผ่านกิจกรรมกีฬาระดับโลกต่างๆ ที่จะพยายามดึงมาจัดงานแข่งขันในประเทศไทย

เหมือนกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้แนะนำว่า ปี 2565 อยากให้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปีโลกในประเทศไทย

รวมถึงรายการกีฬาขนาดใหญ่ระดับโลก ที่ดึงดูดการเข้าชมการแข่งขันจากแฟนคลับทั่วโลก

เหมือนการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกฤดูร้อนซีเกมส์ครั้งนี้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ที่สำคัญที่สุดของจักรยานยนต์ทางเรียบ หรือโมโตจีที ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน และเล่นกีฬาได้ รวมถึงท่องเที่ยวไปในตัวด้วย เพราะเราจะจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งถือเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวที่จะได้เห็นแน่นอนในปี 2565

ขณะที่กระทรวงการคลัง ประกาศรักษาสมดุลการบริหารการเงินการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านสาธารณสุขดูแลการแพร่ระบาดของโควิด กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผลกระทบจากโควิดต่อเนื่อง ที่สำคัญขุนคลังประกาศเองว่าปีนี้จะลดสัดส่วนการขาดดุลงบประมาณให้ต่ำลง แต่ยังคงผลักดันจีดีพีให้เติบโตให้ได้ 4%

คงต้องติดตาม...ท้ายที่สุดแล้ว ผลงานเหล่านี้ จะมีศักยภาพเพียงพอผลักดันไทยก้าวจีดีพีโตตามเป้า 4% หรืออาจช้า ช้ารอยปี 2564 ที่ตั้งจีดีพีไว้ที่ 4% แต่ไปไม่ถึงหวัง เครื่องยนต์หลายตัวติดๆ ขัดๆ จึงโค่นแค่ 1% เท่านั้น ●

'เฉลิมชัย' ส่งช่วยผู้เลี้ยงรายย่อย แก้ปัญหาหมูแพง

หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ ปศุสัตว์ถกสมาคมผู้เลี้ยงหมู ออกมาตรการช่วยครบวงจร

รมว.เกษตรฯ ส่งกรมปศุสัตว์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น โดยด่วนและส่งเสริมการเลี้ยงในระยะยาว ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ระบุ 7 มกราคม จะประชุมหารือสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อสรุปแนวทางแก้ปัญหาราคาสุกรปรับสูงขึ้น ▶▶ ต่อ : หมูแพง - หน้า 2

หมูแพง

เพื่อเสนอ Pig Board พิจารณาเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน เมื่อวันที่ 6 มกราคม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า จะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาเนื้อสุกรแพงตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ ยัง

ส่งกรมปศุสัตว์เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายย่อยเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดเพราะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ อย่างมากเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้ทันสถานการณ์ รวมถึงให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพื่อใช้ในการปรับระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐานป้องกันโรคระบาด รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มและหาตลาดในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้อย่างดี

ด้าน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า ในวันที่ 7 มกราคม นี้ กรมปศุสัตว์จะหารือกับสมาคมเลี้ยงสุกรแห่งชาติเพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาราคาสุกรปรับสูงขึ้น รวมถึงมาตรการส่งเสริมการให้ผู้เลี้ยงรายย่อยและรายกลางที่หยุดเลี้ยง กลับมาเลี้ยงใหม่ การช่วยเหลือด้านราคาอาหารสัตว์ โดยเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น การงดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

➤ **หมูราคาถูก :** พาณิชย์ จ.กระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจจุดจำหน่ายเนื้อหมูในโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ครั้งที่ 2 จ.กระบี่ จำหน่ายหมูราคาถูกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ตลาดสดมหाराช อ.เมือง จ.กระบี่



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 7 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14862

หน้า: 1 (ล่าง), 2

Col.Inch: 87.90 Ad Value: 109,875

PRValue (x3): 329,625

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' สั่งช่วยผู้เลี้ยงรายย่อยแก้ปัญหาหมูแพง

ภายใน การจัดสินเชื่พิเศษของธ.ก.ส.เพื่อให้เกษตรกรที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ กลับมาเลี้ยงใหม่ในพื้นที่ความเสี่ยงต่ำ การกำหนดโซนเสี่ยงและออกมาตรการบังคับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อควบคุมโรค

จากนั้นจะนำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ที่มีรมว. เกษตรฯ เป็นประธาน เมื่อ Pig Board เห็นชอบจะเร่งดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้เร็วที่สุด จากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรล่าสุด ผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศมี 189,152 ราย กลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดคือ ผู้เลี้ยงรายย่อยซึ่งมีถึง 91.21% แต่ผลิตสุกรได้ 15.28% ของจำนวนสุกรทั้งประเทศ รายเล็กมี 12,477 ราย คิดเป็น 6.6% ผลิตสุกรได้ 12.89% รายกลางมี 3,856 ราย คิดเป็น 2.04% ผลิตสุกรได้ 35.31% และรายใหญ่มีเพียง 291 ราย คิดเป็น 0.15% แต่สามารถผลิตสุกรได้ถึง 36.52% หรือประมาณ 1 ใน 3 ของสุกรทั้งประเทศ

ส่วนจำนวนผลผลิตสุกรในประเทศ พ.ศ. 2563 และ 2564 จากข้อมูลขออนุญาตเคลื่อนย้ายในระบบ E-movement พบว่า ในพ.ศ.2563 สุกรขุนทั่วประเทศมี 22.05 ล้านตัว ส่วนพ.ศ.2564 มี 19.27 ล้านตัว โดยแบ่งเป็นเข้าโรงฆ่ามี 18.29 ล้านตัว และส่งออก 0.98 ล้านตัว ลดลง 12.61% จึงไม่ใช่ลดลง 30-40% ตามที่มีบางคนประเมิน

นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังสอบสวนการลดลงของจำนวนสุกร ด้วยการคำนวณจากแม่พันธุ์ในพ.ศ. 2564 ซึ่งมี

0.963 ล้านตัว ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมี 1.102 ล้านตัว คิดเป็น 13% ทั้งนี้แม่สุกร 1 ตัว ให้สุกรขุน 20 ตัว ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนแม่พันธุ์ ล่าสุดกรมปศุสัตว์กำหนดแนวทางแก้ปัญหาแม่พันธุ์สุกรที่ลดลง โดยจะให้เกษตรกรใช้สุกรขุนตัวเมียมาใช้ทำพันธุ์ชั่วคราวและเจรจากับผู้เลี้ยงรายใหญ่กระจายลูกสุกรขุนแก่ผู้เลี้ยงรายย่อยและรายเล็กด้วยซึ่งจะทำให้จำนวนสุกรขุนในประเทศมีเพิ่มขึ้น

นายประภัตร โพธสุธน รมช. เกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า วันเสาร์ที่ 8 มกราคมนี้จะเปิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่หยุดเลี้ยงไป กลับมาเลี้ยงใหม่ เริ่มที่ภาคเหนือซึ่งมีผู้เลี้ยงรายย่อยกว่า 70,000 ราย นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่撲คอกสุกรเพื่อป้องกันโรคระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านนานกว่าภาคอื่น ขณะนี้สั่งการให้กรมปศุสัตว์เตรียมคู่มือและแผนการอบรมการจัดการ “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม” (GFM) เพื่อยกระดับการเลี้ยงของผู้เลี้ยงรายย่อยให้สามารถป้องกันโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยการปรับปรุงให้เป็นฟาร์ม GFM ไม่สูงมาก มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 30,000 ล้านบาทจากธ.ก.ส. ให้เกษตรกรกู้ยืม อีกทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้ของบกลางเพื่อจัดหาเวชภัณฑ์ได้

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เลี้ยงรายกลางและรายใหญ่ที่จะกระจายลูกสุกรแก่ผู้เลี้ยงรายย่อยและรายเล็กทดแทนพันธุ์สุกรที่มีจำนวนลดลง เป็น

ลูกสุกรอายุ 2 เดือน แต่ต้องใช้ระยะเวลาขุน 4 เดือน ดังนั้นจึงเสนอแนะกระทรวงพาณิชย์ให้นำเข้าเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศในระยะสั้น ควบคู่กับมาตรการระงับส่งออกที่มีผลแล้ว ล่าสุดรัฐบาลได้เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า โดยไทยนำเข้าข้าวโพดเพื่อมาทำวัตถุดิบอาหารสัตว์ กำลังหาแหล่งผลิตเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูก ค่าอาหารคิดเป็นต้นทุนถึง 70% ของการเลี้ยง ซึ่งผู้เลี้ยงแจ้งว่า ค่าอาหารต่อสุกรขุนสุกรน้ำหนัก 100 กิโลกรัม 6,000 กว่าบาท แต่ขณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรประเมินว่า เฉลี่ยที่ 3,300 บาท ซึ่งจะทบทวนให้ตรงกันและเป็นต้นทุนแท้จริง

นายประภัตร กล่าวต่อว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ มาตรการต่างๆ จะผ่อนคลายลง ซึ่งภาคเอกชนสามารถขอนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ตามปกติ โดยภาครัฐเร่งกำหนดมาตรการลดภาษีและงดเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ถูกลงซึ่งจะทำให้ราคาเนื้อสุกรปรับลดอยู่ในระดับที่เหมาะสม

กษ.เร่งดีลผู้ค้าลดต้นทุนอาหาร สับรัฐแก้หมูแพงมั่ว

กษ.เร่งดีลผู้ค้าลดต้นทุนอาหาร สับรัฐแก้หมูแพงมั่ว

ผู้จัดการรายวัน360 - รัฐบาลแจงมาตรการแก้หมูแพง ห้ามส่งออกหมูมีชีวิตชั่วคราว 3 เดือน จัดมาตรการดูแลทั้งระบบ ลดต้นทุน-ส่งเสริมเลี้ยงหมู “ก.เกษตรฯ” เร่งทบทวนราคาต้นทุนผลิตที่แท้จริง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ให้ปรับลดราคาลง “ส.ผู้เลี้ยงหมู” จวกรัฐบาลแก้ปัญหาราคาแพงผิดจุด เชื้ออีก 1-2 ปีถึงจะปกติ

อ่านต่อหน้า | 4

วานนี้ (6 ม.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ปัญหาเนื้อหมูราคาแพง สืบเนื่องจากปริมาณสุกรที่ลดลง ต้นทุนการเลี้ยงสุกรปรับสูงขึ้น ส่งผลให้เนื้อหมูปัจจุบันมีราคาสูงมาก ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกัน และได้ข้อสรุปมาตรการเป็น 3 ระยะ คือ มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ การห้ามส่งออกหมูมีชีวิตเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 5 เม.ย. 65 เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหมูภายในประเทศ และจะพิจารณาตามสถานการณ์ว่าควรให้มีการต่ออายุหรือไม่ โดยจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การช่วยเหลือด้านราคาอาหารสัตว์ โดยเฉพาะส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และการเร่งสำรวจสภาพรวมสถานการณ์การผลิตสุกร เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายและมาตรการที่เหมาะสม พร้อมเพิ่มกำลังการผลิตแม่สุกรทดแทน

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการระยะสั้น ได้แก่ การส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ, การขยายกำลังผลิตแม่สุกร, สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และเครือข่ายชุมชนกับฟาร์มเกษตรกรและภาคเอกชน เร่งเดินหน้าการศึกษาวิจัยยาและสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อลดความสูญเสียจากโรคระบาด และมาตรการระยะยาว กระทรวงเกษตรฯ จะผลักดันการยกระดับมาตรฐานฟาร์มของเกษตรกร เพื่อป้องกันโรคระบาด ส่งเสริมให้ปรับปรุงเป็นฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) มี

ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาตรฐานฟาร์ม GAP ซึ่งจะ เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ และเพิ่มปริมาณการผลิตหมูให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค

ด้าน นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ราคาเนื้อหมูสดในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการสำรวจพบว่าต้นทุนของเกษตรกรในการเลี้ยงสุกรให้ได้น้ำหนัก 100 กิโลกรัม มีค่าอาหารเฉลี่ย 6,000 บาท/ตัว แต่จากการสำรวจเดิมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรประเมินไว้ที่ 3,300 บาท/ตัว ดังนั้นต้องทบทวนอีกครั้งให้ตรงกันและเป็นต้นทุนที่แท้จริง รวมถึงต้องขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการผลิตอาหารสัตว์ให้ปรับลดราคาลง โดยวันที่ 1 ก.พ. 65 มาตรการต่างๆ จะผ่อนคลายลง และสามารถนำเข้าสินค้าได้เป็นปกติ ซึ่งจะช่วยให้ราคาวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ถูกลง โดยภาครัฐจะเร่งหรือมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ต้นทุนถูกลง อาทิ ลดภาษี รวมถึงการงดเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ

อีกด้าน นสพ. วิวัฒน์ พงษ์วิวัฒน์ชัย อุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวถึงมาตรการแก้ปัญหาหมูแพงของหน่วยงานรัฐว่าเป็นการแก้ปัญหาผิดจุด เป็นการแก้ปัญหาโดยไม่เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะมาตรการห้ามส่งออกหมูมีชีวิต เพราะวันนี้จำนวนหมูในประเทศไม่พอ เข้าชั้นขาดแคลนไม่มีเหลือส่งออกอยู่แล้ว จะห้ามส่งออกก็ไม่มีผล เรื่องของการส่งออกหมูตาม

ที่มีกรรายงาน เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตช่วงที่โควิด-19 ระบาด ทำให้การบริโภคหมูในประเทศลดลง ปริมาณหมูในระบบเหลือ ทำให้ต้องส่งออกเพื่อระบายสินค้า แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยน ดังนั้นข้อมูลเก่าเอามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วไม่ได้

“ปัญหาในปัจจุบัน คือ ต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น และเกิดโรคระบาดใหญ่ ที่ตอนนี้ยังไม่มียัดขึ้น มีหมูตายเพิ่มขึ้นทุกวัน ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติภายในเวลา 4 เดือน ปริมาณหมูที่หายไปจากระบบ 5 ล้านตัว ก็ไม่สามารรถกลับมาได้ภายใน 4 เดือนเช่นกัน คาดว่ากว่าจะฟื้นได้ต้องใช้เวลา 1-2 ปี รวมทั้งต้องแก้ปัญหาโรคระบาดและเพิ่มปริมาณหมูในระบบ” นสพ.วิวัฒน์ ระบุ

นสพ.วิวัฒน์ กล่าวเสนอด้วยว่า ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาระยะเร่งด่วน ด้วยการประกาศวิกฤตโรคระบาดในหมู เป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน และให้คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ที่มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วน เพื่อหามาตรการฟื้นฟูการเลี้ยงให้กับเกษตรกร ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เสนอเรื่องนี้เป็นมานานนับปีแล้ว โดยครั้งนั้นเสนอของบฯ ช่วยเหลือไปราว 500 ล้านบาท แต่ไม่ได้รับความสนใจในการพิจารณา ซึ่งครั้งนี้มองว่ารัฐบาลควรนำข้อเสนอดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มปริมาณหมูในระบบได้อย่างตรงจุด.

'วิสาหกิจชุมชนปาล์มตะกั่วป่า' ต้นแบบผลิตปาล์มน้ำมัน GAP



นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปาล์มตะกั่วป่า ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า ว่า สมาชิกผลิตปาล์มคุณภาพ มีสมาชิกอยู่ 50 ราย พื้นที่รวม 3,000 ไร่ ผลิตผลรวม 400 ตันต่อเดือน ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจฯ ได้เข้าร่วม “โครงการยกระดับเกษตรกรต้นแบบการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน” เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรต้นแบบผู้ปลูกปาล์มน้ำมันตามมาตรฐานหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน

หลังจากที่ มกอช. ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน จำนวน 3 ฉบับ คือ ทะลายปาล์มน้ำมัน (มกษ. 5702-2552) การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับปาล์มน้ำมัน (มกษ. 5904-2553) การปฏิบัติที่ดีสำหรับลานทะเลลายปาล์มน้ำมัน (มกษ. 9037-2555) และหลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (มกษ. 5909-2553) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการและข้อกำหนดสำหรับการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม เพื่อให้เกิดการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน การขับเคลื่อน “โครงการยกระดับเกษตรกรต้นแบบการผลิต



ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่าง
ยั่งยืน” ได้แบ่งเป็น 2 ระยะ (ปี
2564-2565 โดยระยะที่ 1 (ปี
2564) มกอช. ได้อบรมให้ความรู้
เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับปาล์มน้ำมัน (มกษ. 5904-
2553) หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน (มกษ. 5909-2563)
มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน
(RSPO) ระบบควบคุมภายในสำหรับกลุ่ม
เกษตรกร (ICS) การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
ในการผลิตปาล์มน้ำมัน ซึ่งภายหลังการอบรม
เกษตรกรได้นำความรู้ไปปฏิบัติและได้การ
รับรอง GAP จำนวน 30 ราย ที่สำคัญเกษตรกร
มีการตัดปาล์มคุณภาพจึงขายได้ราคาสูงกว่า
ท้องตลาด 30-50 สตางค์ต่อกิโลกรัม
สำหรับระยะที่ 2 (ปี 2565) มกอช.
จะมีการปรับกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
ปาล์มน้ำมันยั่งยืนอย่างเต็มรูปแบบ โดย
จัดการอบรมและลงพื้นที่เพื่อจัดทำเอกสาร
คู่มือระบบควบคุมภายในกลุ่ม การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพแรงงาน ตาม
มาตรฐานการผลิตปาล์มอย่างยั่งยืน เพื่อให้
เกษตรกรมีความพร้อมขอการรับรองมาตรฐาน
ต่อไป.



📌 ลงพื้นที่...นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ติดตามงาน วิสาหกิจชุมชน เยี่ยมชมการดำเนินงาน วสช.กลุ่มผลิตข้าวปลอดภัยจากสารพิษบ้านหนองหิน และ วสช.หนองหินมีลเบอรี่เฮ้า โดยมีนายสมพร นามพิลา เกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ข้าราชการในสังกัด และคณะ สลก.4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองหิน ต.โคก ก่อ อ.เมืองมหาสารคาม



ป.ป.ส. เผยปลูก-ขาย-ใช้ประโยชน์ พืชกระท่อมอย่างไรให้ถูกกฎหมาย



สำนักงาน ป.ป.ส.

หลังจากคุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลัดตำแหน่งให้ มีการปลดล็อกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 โดยมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 2564 ส่งผลให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่ประชาชนสามารถซื้อขายในกระท่อม ครอบครองเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า ได้อย่างเสรี แต่พืชกระท่อมที่ผ่านการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ไพร อาหาร เครื่องสำอาง ต้องยื่นขออนุญาต อย. ตามกฎหมายกระทรวง สาธารณสุข

“การซื้อขายพืชกระท่อมอย่างเสรี โดยไม่พสม ไม่ถือว่า ผิดกฎหมาย หากนำกระท่อมไปพสมกับยาเสพติดอื่น ถือว่าผิด เช่น พสมพื่น ผิดข้อหาเสพพื่น พสมยาบ้า ผิดข้อหาเสพยาบ้า” คุณวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กล่าวในเวทีสัมมนาเชิงวิชาการ “อนาคตกระท่อม กับการปลดล็อกสู่พืชเศรษฐกิจ” เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรและ ประชาชนทั่วไป

กระท่อม - ัญชาไม่ใช่ยาเสพติด

คุณวิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีพืชกระท่อมจัดอยู่ในกลุ่ม ยาเสพติดประเภท 5 เช่นเดียวกับ ัญชา โดย คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านพื้นที่ภาคใต้ ก็เห็นว่า พืชกระท่อมเป็นประโยชน์ จึงสั่งให้สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการ ปลดล็อกพืชกระท่อม และ ัญชา ออกจาก พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 ทำให้พืชทั้งสองชนิดไม่เป็นยาเสพติด ตามกฎหมายอีกต่อไป (สำหรับ ัญชา ในส่วนของเมล็ด ยอด และ ช่อดอก ยังต้องขออนุญาตในการใช้จากกระทรวงสาธารณสุข)

ขอให้แจ้งประชาชน ได้รับทราบว่ามีประชาชนที่ประกอบอาชีพยาเสพติดใหม่ ไม่มีคำว่า กระท่อม ัญชา แล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. พยายามให้แล้ว หากกระทรวงสาธารณสุขประกาศถอนรายชื่อ ัญชาออกจากบัญชี ยาเสพติดประเภท 5 ก็จะทำให้ ัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

หลังปลดล็อกพืชกระท่อมจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 หลายฝ่าย ห่วงใยกลุ่มเด็ก เยาวชน จะนำกระท่อมไปใช้ประโยชน์ในด้านที่ผิด กระทรวงยุติธรรม จึงได้ยกร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม พ.ศ.... ขึ้นมา ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งร่างแก้ไข

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 7 - พุธสัปดาห์ 13 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 2160

หน้า: 3(กลาง)

Col.Inch: 101.42 Ad Value: 48,681.60

PRValue (x3): 146,044.80

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ป.ป.ส.เผยปลูก-ขาย-ใช้ประโยชน์ พืชกระท่อมอย่างไรให้ถูกกฎหมาย



ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุเป็นวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง หากร่างพ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ผ่านการเห็นชอบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมหารือร่วมกันอีกครั้ง หากผ่านการเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

ส่วนหลักการร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม นั้น กระทรวงยุติธรรม กำหนดมาตรการกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี นำกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด รวมทั้งแนะนำการบริโภคใบกระท่อมอย่างถูกต้องเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร หากจะใช้ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์

ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก พืชกระท่อม

“ปัจจุบัน ประชาชนปลูกพืชกระท่อมได้อย่างเสรี เหมือนกับการปลูกต้นมะม่วง มะพร้าว ปลูกพืชกระท่อม 1 ต้น ให้ผลผลิต 216 กก. /ต้น/ปี หากปลูกครั้งเรือนละ 3 ต้น เก็บเกี่ยวได้ 648 กก. กระท่อมเป็นไม้ยืนต้น ปลูกครั้งเดียว เก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆ ปีละ 200-300 กก. หากปลูกกระท่อมมากกว่า 3 ต้นต่อครั้งเรือน เสี่ยงเจอปัญหาผลผลิตล้นตลาด จากที่ขายใบกระท่อม กิโลกรัม ละ 200 - 300 บาท อาจเหลือแค่ กิโลกรัมละ 3 บาท” นายวิชัยกล่าว

ในทางปฏิบัติ ปลูกขายใบกระท่อมให้กับชาวบ้านทั่วไปจะปลูกพืชกระท่อมที่ต้นก็ได้ หากร่าง พ.ร.บ. พืชกระท่อม ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร การลงทุนปลูกพืชกระท่อมเชิงอุตสาหกรรม ต้องขออนุญาตสำนักงาน ป.ป.ส. ก่อน เพราะ สมว.สมศักดิ์ห่วงกังวลว่า กลุ่มนายทุนใหญ่จะปลูกกระท่อมเป็นร้อยไร่พันไร่ ทำให้ผลผลิตล้นตลาด จึงกำหนดหลักเกณฑ์การนำเข้า - ส่งออก พืชกระท่อมในเชิงอุตสาหกรรมว่า ต้องขออนุญาตจากสำนักงาน ป.ป.ส. เสียก่อน เพื่อดูแลควบคุมไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดจนราคาตก

แจกพันธุ์กระท่อมทั่วไทย สร้างรายได้ครัวเรือนละหมื่น

ต้นกล้ากระท่อมที่ซื้อขายในท้องตลาด เฉลี่ยต้นละ 250 - 300 บาท สมว.สมศักดิ์ห่วงใยว่า ชาวบ้านทั่วไปจะเข้าไปถึงต้นกล้ากระท่อม จึงสั่งการให้สำนักงาน ป.ป.ส. ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพาะขยายต้นกล้ากระท่อมจำนวน 1 แสนต้น เพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชน ครัวเรือนละ 3 ต้น ภายใต้ชื่อ “โครงการ 1 ครัวเรือน เตือนละหมื่น”

“ต้นกระท่อม 1 ต้น สามารถเก็บใบขายได้ 216 กก./ต้น/ปี หากขายใบกระท่อม กิโลกรัมละ 200 บาท จะมีรายได้เป็นค่าครองชีพ เตือนละหมื่นบาท ผมอยากฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนว่า สำนักงาน ป.ป.ส. เตรียมแจกต้นกล้ากระท่อมฟรีแก่ผู้สนใจทั่วประเทศ ตอนนี้ต้นกล้าสูง 3 นิ้ว คาดว่า จะแจกจ่ายต้นกล้ากระท่อมได้ภายใน 3 - 4 เดือนข้างหน้า หากใครสนใจ โครงการ 1 ครัวเรือน เตือนละหมื่น ขอให้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน ป.ป.ส. อย่างต่อเนื่อง” นายวิชัยกล่าวในที่สุด



ศูนย์ฯข้าวราชบุรีสนับสนุน ยกระดับชีวิตชาวนาเฝ้าหุซัง

นายไชยยา วิมลชาติ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลเฝ้าหุซัง 2 อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งมีสมาชิก 93 ราย พื้นที่ 2,318 ไร่ กล่าวว่า เดิมก่อนรวมกลุ่มกัน มีการทำนาแบบดั้งเดิม หว่านไปตามฤดู ไม่รู้จักการประหยัดเมล็ดพันธุ์หรือการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การเรียนรู้ยังน้อย จึงทำให้ขาดองค์ความรู้กระบวนการผลิต ปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกดีขึ้นมาก มีการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้จัดหาเมล็ดพันธุ์ดี เข้ามาส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเพื่อให้กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง

ด้านนายกริษา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการกล่าวว่า ข้าวพันธุ์ กข 43 และปทุมธานี 1 เป็นข้าวหอมที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างดี กล่าวคือ ตลาดมีความต้องการมาก นอกจากนี้สมาชิกฯ ยังผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดงจำหน่ายทั่วประเทศ ส่งผลให้หลาย ๆ ปี สมาชิกฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบัน ปรากฏว่าข้าวไม่พอจำหน่าย แต่สมาชิกฯ รู้จักการให้แบ่งปัน สนับสนุนแจกจ่ายให้โรงเรียน ชุมชน และวัด

อย่างไรก็ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สนับสนุน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ เครื่องดำนา เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องแฉีกบรรจุสุญญากาศ เครื่องผสมปุ๋ย โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ดี ส่วนทางวิชาการ ความรู้ ที่เข้ามาถ่ายทอด ทำให้เกษตรกรมีวิถีชีวิตการทำนาที่ดีขึ้น

เกษตรวันนี้.....● “เข้มแข็ง หากเชื้อเข้าทำลายฝักจะเกิดอาการเน่า โดย
ยู่ติธรรมดำรง” อธิปไตยกรมส่งเสริม อาจพบเชื้อราสีขาวยเจริญปกคลุม ฝักไม่แตก
การเกษตร ฝักเดือนเกษตรกร และไม่ร่วงหล่น.....● ในอาการ
ระว่าง โรคใบร่วงยางพารา เริ่มแรก จะเกิดจุดดำบริเวณ
ชนิดใหม่ระบาดในพื้นที่ ได้ใบ และด้านบนของ
แหลมงอบ จังหวัด ไบบริเวณเดียวกันจะ
ตราด เบื้องต้นได้ เป็นสีเหลืองลักษณะ
ประสานงานกับการ กลมต่อมาจะขยาย
อย่างแห่งประเทศไทย ใหญ่ขึ้นกลายเป็นสี
เข้าไปตรวจสอบพบว่า คล้ำ ขอบแผลดำ
เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ และกลายเป็นเนื้อเยื่อ
รา Pestalotiopsis sp. ขาวซีด รูปร่างจุดแผล
หรือเชื้อราColletotrichum ก่อนข้างกลม รอบแผลไม่มีสี
sp. ซึ่งสามารถแพร่ระบาด เหลืองล้อมรอบ จำนวน
โดยการพัดไปตามกระแสลม มากกว่า1 จุด อาจซ้อนกันเป็นแผลขนาด
และน้ำฝนรวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์ ใหญ่เมื่ออาการรุนแรงจะเกิดใบเหลืองและ
หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค.....● มี ร่วง.....●
หยดน้ำยางเกาะอยู่ใบย่อยหลุดร่วงจากก้าน ร่วง.....●
ใบ ใบร่วงทั้งที่ยังมีสีเขียวสด หรือเหลือง



เกษตร วันนี้

นายกะหล่ำปลี

แปลงใหญ่หนองจอกเน้นผลิตข้าวดี

นางอรรณพ สกุลฤทธิสาสวรสต์ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ ด.หนองจอก อ.ท่าช้าง จ.เพชรบุรี กล่าวว่า การทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต การบริหารจัดการร่วมกัน และรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน เพื่อลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตเพิ่มขึ้น คุณภาพได้มาตรฐาน เกษตรกรสามารถเป็นผู้จัดการบริหารผลผลิตและตลาดได้ ซึ่งแต่เดิมกลุ่มมีการทำนาแบบต่างคนต่างทำ และแยกจำหน่าย เมื่อรวมกลุ่มกันแล้ว ทำให้สามารถผลิตได้ตามความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

อีกทั้งการขายผลผลิตก็มีอำนาจต่อรองกับโรงสี โดยการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ได้รับความช่วยเหลือมากกว่าการผลิตแบบรายเดี่ยว นั่นคือผลประโยชน์จากการรวมกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 60 ราย เนื้อที่ 1,067 ไร่

ขณะที่นายกริชชา จึงเจริญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ได้เข้ามาส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในโครงการศูนย์ข้าวชุมชนหนองจอก โดยกลุ่มนำเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่รับซื้อจากสมาชิกไปจำหน่ายให้กับชุมชน และมีการแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้เกิด

รายได้ภายในกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มมีเงินทุนมารับซื้อข้าวของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และเป็นระบบตามแนวทางการส่งเสริมภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่

สำหรับมุมมองของกลุ่มคาดหวังให้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการแปรรูปข้าวเพื่อจำหน่ายให้คนในชุมชน สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี จะเข้ามาสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายในกลุ่มและหมู่บ้านใกล้เคียง อีกทั้งยังสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ เครื่องสีข้าว เครื่องหยอด เป็นต้น

กลับบ้านจับสมุนไพรไทยต่อยอดทำธุรกิจ



ไปยังบ้านเกิดที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำธุรกิจขายจักรยานไฟฟ้า แต่เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี จึงเลิกกิจการนั้นไป จากนั้นได้มีโอกาสสานข้าวแช่ อาหารประจำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกลิ่นหอมขึ้นใจอันเป็นเอกลักษณ์ จึงได้หันไปหาความรู้เพิ่มเติมด้านสมุนไพร พบว่ามีสมุนไพรหลายตัวคุณสมบัติช่วยในการผ่อนคลาย จึงได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์ออกมา ได้รับผลตอบรับที่ดี ต่อมาจึงขยายการผลิต จนปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ น้ำมันนวดหัวบ่าไหล่ กูลิ่งออยล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ อโรมา สเปรย์ฉีดหอมปรับอากาศ สเปรย์ระงับกลิ่นเหม็นวักน้ำเมือก สเปรย์ดับกลิ่นชนิดพกพา

น้ำมันนวดผ่อนคลาย ครีมสมุนไพรบรรเทาปวด น้ำมันบำรุงผิว Aromatherapy

หลังจากที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้คุณชัชวาลย์สามารถนำความรู้ในด้านการเกษตรเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนธุรกิจที่เหมาะสม และยังมีติดตามผลเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ประสบปัญหา รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ท้องตลาด ปัจจุบัน บริษัท สยาม

วรดา 59 จำกัด ได้รับรางวัลการันตีมากมายทั้งรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2563, รางวัลชมเชยรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อยดีเด่น ปี 2563, Best Awards Asain Brand 2017 เป็นต้น และ

โรงงานยังได้รับมาตรฐานการผลิต GMP และ ISO : 22716 อีกด้วย

รายได้หลักของแบรนด์ “วรดา” มาจากร้านขายของฝากในจังหวัดเพชรบุรี ร้านค้าออนไลน์และส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก ทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริม โดยเน้นการปลูกสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้ เช่น มะนาว มะกรูด ตะไคร้หอม เป็นต้น บนที่ดินของตนเองจำนวน 1 ไร่ ณ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป หากสนใจผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook : Worada Thailand

นายชัชวาลย์ สุขเมือง อายุ 44 ปี เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท สยามวรดา 59 จำกัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันหอมระเหย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “Worada” หนึ่งในสมาชิก โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ เล่าว่า เมื่อครั้งจบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอีสต์แฮมป์ตัน กรุงเทพบาหนคร ได้กลับ